

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกมีลูกธนูที่คมมากของ “มานมานะบาฟ” และ “มาเดียงบาฟ” ลูกสามารถเอาชนะมาได้ด้วยลูกธนูเหล่านี้

คำถาม: บนพื้นฐานใดที่ลูกจะได้รับความช่วยเหลือจากพ่อ? ลูก ๆ ควรขอบคุณพ่อในวิธีใด?

คำตอบ: ยิ่งลูกๆจดจำพ่อด้วยความรักมากแค่ไหน ลูกก็จะได้รับความช่วยเหลือจากพ่อมากเท่านั้น เพื่อที่จะพูดกับพ่อด้วยความรัก ให้รักษาสายใยของลูกกับพ่ออย่างถูกต้องแม่นยำและเฝ้าแต่ทำตามศรัทธาและพ่อจะคอยช่วยเหลือลูกอยู่เรื่อยๆ ลูกๆควรขอบคุณพ่อและพูดว่า บาบา ท่านมาจากดินแดนสูงสุดและเปลี่ยนเราจากไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ เราได้รับความสุขอย่างมากมาจากท่าน เราถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความรักที่มีต่อท่าน

โอม ซานติ จากบรรดาทุกคน แมกับพ่อของเราเป็นที่รักมากที่สุด และแมกับพ่อก็มีความรักอย่างมากมายต่อลูกๆ ของเขา พ่อคือผู้เดียวที่ผู้คนพูดว่า “ท่านคือแม่และพ่อ” ไม่มีใครพูดสิ่งนี้กับแม่หรือพ่อทางร่าง มีคำยกย่องนี้อย่างแน่นอน แต่ไม่มีใครรู้ว่าคำยกย่องนั้นเป็นของใคร หากผู้คนรู้สิ่งนี้ พวกเขาจะไปทีนั้นและพาคนอื่นมากมายไปที่นั่นด้วย อย่างไรก็ตามละครถูกกำหนดไว้แล้วในลักษณะนี้ บาบามาเมื่อละครจะถึงจุดจบเท่านั้น ก่อนหน้านั้น มีเพียงการละเล่นสดที่มี “การใช้เสียง” (talkie) เท่านั้น เมื่อการละเล่นจบลง นักแสดงทั้งหมดก็มาอยู่บนเวที ละครนี้คือการละเล่นที่ใหญ่โตที่ไม่มีขีดจำกัดด้วยเช่นกัน ทุกสิ่งของยุคทอง ยุคเงินและยุคทองแดง ทั้งหมดของวงจรของทั้งโลกควรจะคงอยู่ในสติปัญญาของลูกๆ ไม่ใช่ว่าวงจรจะหมุนไปในอาณาเขตสูงสุดหรืออาณาเขตที่ละเอียดอ่อน วงจรโลกหมุนที่นั่นในโลกนี้ มีการจดจำกันว่าผู้เดียวที่ไม่มีตัวตนนั้นเรียกว่าสัจจะด้วยเช่นกัน นี่เป็นคำยกย่องของใคร? ชาวซิกซ์ร้องเพลงสรรเสริญนี้จากคัมภีร์กรันท์ กูรูนาหนักก็ได้พูดถึงคำยกย่องนี้ อย่างไรก็ตาม “เอก โอมการ์ ” เป็นคำยกย่องของดวงวิญญาณสูงสุดที่ไม่มีตัวตนเท่านั้น แต่ผู้คนเหล่านั้นก็ลืมไปว่านั่นคือคำยกย่องของดวงวิญญาณสูงสุด และเริ่มยกย่องกูรูนาหนัก พวกเขาเชื่อด้วยเช่นกันว่านาหนักคือสัตว์ ในความเป็นจริงคำยกย่องทั้งหมดของทั้งโลกเป็นของผู้เดียวเท่านั้น ไม่มีใครควรได้รับการยกย่อง ดูซิ! ถ้าบาบาไม่เข้ามาในบราห์มา บราห์มาก็จะไร้ค่าเหมือนเปลือกหอย เวลาที่ลูกกำลังจะกลับมาจะมีค่าเช่นเพชรจากเปลือกหอยด้วยพ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุด เวลานี้โลกไม่บริสุทธิ์ เป็นกลางคืนของบราห์มา เมื่อพ่อเข้ามาในโลกที่ไม่บริสุทธิ์และดวงวิญญาณตระหนักรู้จักท่าน พวกเขาถือศตวรรษต่อท่าน ทุกวันนี้แม้แต่เด็กๆก็สร้างความรบกวนอย่างมาก เหล่าเทพนั้นดีมาก ด้วยการกลับมาใช้ชาติเกิดพวกเขาก็ค่อยๆกลับมาโอบประธาณที่ละน้อย ชันยาสซีก็เคยดีมากเช่นกัน พวกเขาเคยช่วยเหลือบารัตด้วยความบริสุทธิ์ของเขา หากไม่มีความบริสุทธิ์ในบารัต บารัตนั้นก็จะถูกเผาไหม้บนกองไฟของตัณหาราคะ ไม่มีตาบของตัณหาราคะในยุคทอง ทุกคนในยุคเหล็กนี้กำลังนั่งอยู่บนหนามของกองไฟแห่งตัณหาราคะ สิ่งนี้จะไม่ถูกกล่าวถึงยุคทอง ยาพิษนี้ไม่คงอยู่ที่นั่น มีคำกล่าวที่ว่า “เหตุใดลูกจึงละทิ้งน้ำทิพย์และดื่มยาพิษแทน?” ผู้คนที่ซ่องแหวในกิเลสก็เรียกว่าไม่บริสุทธิ์ ทุกวันนี้ผู้คนก็ให้กำเนิดเด็กๆ 10 คนหรือแม้กระทั่ง 12 คน ไม่มีการควบคุม ในยุคทอง เมื่อทารกกำลังจะเกิดขึ้นมา พวกเขาก็มีนมิตของเด็กลวงหน้า ในขณะที่ดวงวิญญาณยังคงอยู่ในร่างเก่าของเขา เขาก็มีนมิตของทารกที่เขาจะกลายเป็นหลังจากที่ออกจากร่างของเขา ผู้ที่เป็นคู่สามีภรรยาจะมีบุตรชายหนึ่งคนเท่านั้น ไม่มีมากไปกว่านั้น ทุกสิ่งเป็นไปตามกฎที่นั่น ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแต่ไม่มีกิเลสที่นั่น ผู้คนมากมายก็ถามลูกว่าเด็กๆ จะเกิดที่นั่นได้อย่างไร ลูกควรบอกพวกเขาว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นที่นั่นด้วยพลังโยคะ ลูกได้มาซึ่งอาณาจักรของโลกด้วยพลังโยคะ ลูกไม่สามารถได้มาซึ่งอาณาจักรของโลกด้วยพลังทางกายภาพ บาบาได้กล่าวว่าหากชาวคริสต์เดียนจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน พวกเขาจะสามารถปกครองทั้งโลกได้ อย่างไรก็ตามกฎก็ไม่ปล่อยให้พวกเขารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อแมวทั้งสองต่อสู้กัน ลูกๆ ก็ได้รับเนย มีการแสดงให้เห็นลักษณะที่มีเนยในปากของเขา เนยที่พวกเขาแสดงนั้นหมายถึงอาณาจักรของโลก พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่าเป็นการบรรดาด้วยพลังโยคะที่ได้มีการจดจำกันมาในคัมภีร์ ไม่ใช่ด้วยพลังทางกายภาพ สงครามของความรุนแรงทางกายภาพนั้นมีการพูดถึงในคัมภีร์ ลูกไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งนั้น ไม่มีสงครามระหว่างพินดาวาสและฆราวาส ศาสนามากมายทั้งหมดเหล่านั้นมีอยู่เมื่อ 5000 ปีที่แล้วเช่นกัน ศาสนาทั้งหมดเหล่านั้นต่อสู้กันเองและทำลายตนเอง ลูกพินดาวาสก็ได้ก่อตั้งศาสนาเทพ เป็นไปด้วยพลังโยคะนี้ที่ลูกได้มาซึ่งอาณาจักรของโลก เวลานี้ลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะและเป็นผู้เอาชนะโลก มายาราวันไม่มีอยู่ในยุคทอง ลูกจะไม่ทำหุ่นจำลองของราวันที่นั่นและเผามัน รูปภาพทุกประเภทถูกสร้างขึ้นแล้วในเวลานี้ จะไม่สามารถมีภูตผีหรือปีศาจเช่นนั้นได้ พวกเขาไม่เข้าใจแม้กระทั่งว่าทั้งชายและหญิงมีกิเลสทั้งห้า พวกเขาได้นำกิเลสเหล่านั้นมารวมกันและทำหุ่นจำลองของราวันที่มี 10 หัว พวกเขาแสดงวิษณุที่มี 4

มือด้วยเช่นกัน ผู้คนไม่เข้าใจประเด็นเหล่านี้ พวกเขาสร้างหุ่นจำลองที่ใหญ่โตของราวันและเผาหุ่นนั้น พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังอธิบายสิ่งเหล่านี้กับลูกผู้เป็นที่รักที่สุด พ่อรักลูกของเขาเสมอตามลำดับกันไป บางคนเป็นที่รักมากที่สุดและบางคนเป็นที่รักน้อย ยิ่งเด็กนั้นเป็นที่รักสำหรับใครบางคนมากเท่าไร เขาก็จะยิ่งได้รับความรักมากเท่านั้น ที่นี้เช่นกันผู้ที่คงอยู่ในงานรับใช้และเป็นผู้มีความเมตตาเป็นที่รัก ผู้คนในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาที่ร้องขอความเมตตา พวกเขาพูดว่า “พระเจ้าโปรดเมตตาฉันด้วย! อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครรู้จักละคร โปรแกรมของบาบาถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับท่านที่จะมา เมื่อพวกเขาไม่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่พระเจ้าสามารถทำอะไรก็ตามที่ท่านต้องการ หรือท่านจะสามารถมาเมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการ หากท่านมีพลังเช่นนั้น แล้วทำไมท่านจึงถูกประณามอย่างมาก? และเหตุใดจึงเนรเทศท่านออกไป? (เรื่องราวของรามในรามายณะ) เหล่านี้เป็นเรื่องที่แฝงตัวมาก กฤษณะไม่สามารถถูกประณามได้ มีคำกล่าวว่า พระเจ้าจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้น อย่างไรก็ตามการทำลายล้างต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจึงไม่มีเรื่องของการช่วยชีวิตใครได้เลย ทุกคนจะต้องถูกนำกลับบ้าน งานของการสร้างและการทำลายล้างได้รับการดูแลและดังนั้นจะต้องมีพระเจ้าอย่างแน่นอนใช้ไหม? พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดได้ทำงานของการสร้าง ของอะไร? ลูกควรจะถามคำถามหลักกับผู้คนว่า “ใครคือพระเจ้าแห่งกิตะ”? ทั้งโลกสับสนเกี่ยวกับสิ่งนี้ พวกเขาใส่ชื่อของมนุษย์ลงไปในคัมภีร์ ไม่มีใครนอกจากพระเจ้าสามารถสร้างศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ดังนั้นพวกเขาจะพูดได้อย่างไรว่ากฤษณะคือพระเจ้าแห่งกิตะ? ใครที่มีงานของการทำลายล้างและการสร้าง? โดยการลืมนึกถึงพระเจ้าแห่งกิตะ พวกเขาได้ทำลายกิตะ นี่คือการผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา และประการที่สอง ที่จำกัดนาถบุรีพวกเขาได้สร้างรูปปั้นของเหล่าเทพที่แสดงท่าทางที่สทกปรกมาก รัฐบาลได้ห้ามเก็บภาพที่สทกปรกเหล่านั้นไว้ ดังนั้นลูกควรจะอธิบายสิ่งนี้แก่พวกเขา สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวกับวัดไม่ได้เข้าไปในสติปัญญาของใคร เพียงพ่อเท่านั้นที่หนึ่งทีนี้และอธิบายสิ่งเหล่านี้ ดูมองชีวิตลูกๆได้เขียนจดหมายให้คำสัญญาของลูกอย่างไร! ลูกบางคนก็เขียนด้วยเลือด มีเรื่องราวเกี่ยวกับครุฑที่ฝึกสำหรับของเธ่อออกและพันแผลที่มีเลือดออกของกฤษณะอย่างไร นั่นคือสัญลักษณ์ของความรักของเธอ ความรักของลูกเป็นไปสำหรับชีพบบา ผู้นี้หรือบราห์มาสามารถมีเลือดออกได้ ท่านสามารถรู้สึกเจ็บปวด แต่ชีพบบาไม่สามารถรู้สึกเจ็บปวดได้เพราะท่านไม่มีร่างกายของท่านเอง ถ้ากฤษณะมีบาดแผลเขาก็จะรู้สึกเจ็บปวด และดังนั้นลูกจะเรียกเขาว่าพระเจ้าได้อย่างไร? บาบาสอนว่า พ่ออยู่เหนือความสุขและความทุกข์ ใช้ พ่อมาและทำให้ลูกมีความสุขอย่างสม่ำเสมอ มีคำกล่าวว่าชิวานั่นมันคงเสมอ พวกเขาพูดว่า ชิวาคือผู้เดียวที่ให้ความสุขที่สม่ำเสมอ พ่อรักลูกที่สุดแสนหวานที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานลูกที่มีคำของพ่อ ผู้ที่ซึมซับความรู้และอยู่อย่างบริสุทธิ์ ผู้ที่คงอยู่อย่างเป็นโยคีและรู้แจ้งอย่างแท้จริง พ่อทางร่างก็จะมีลูกที่ดีบางคนและลูกที่ไม่ดีบางคนเช่นกัน บางคนก็กลายเป็นลูกที่เลวมากและเหตุนี้เองจึงประณามวงศ์สกุลของพวกเขา พวกเขา กลับมาสทกปรกมาก สิ่งเดียวกันเกิดขึ้นที่นี้ พวกเขาอัสครรย์ใจ พวกเขามาที่นี้และเป็นของบาบา พวกเขาฟังความรู้ พวกเขาให้ความรู้แก่ผู้อื่น แล้วพวกเขาก็หย่าขาดจากบาบาไป! เหตุนี้เองจึงมีการขอให้ลูกเขียนจดหมายแห่งศรัทธาของลูก! และแล้วจดหมายนี้ก็จะยื่นให้แก่ลูก ลูกบางคนแม้กระทั่งเขียนจดหมายด้วยเลือดของลูก ลูกทำสัญญา เขียนสัญญาด้วยเลือด ทุกวันนี้ผู้คนถูกทำให้สาบาน แต่นั่นเป็นคำสาบานที่เป็นเท็จ การเชื่อว่าพระเจ้าคงอยู่ในทุกหนแห่งหมายถึงการสาบานด้วยสำนึกที่ว่า “ฉันเป็นพระเจ้าและคุณก็เป็นพระเจ้า” พ่อพูดว่า เวลานั้นลูกเข้าใจแล้วว่าพ่อสามารถปรากฏอยู่ทุกหนแห่งในทางปฏิบัติจริงอย่างไร บาบามองเห็นผ่านหน้าต่างของดวงตาคู่นี้ นี่คือการจากต่างแดนที่ยืมมาใช้ บาบาคือผู้เข้าที่ใต้ใช้ประโยชน์จากบ้านนี้ ในท่านองเดียวกัน บาบาสอนว่า พ่อได้ใช้ประโยชน์จากร่างนี้ บาบาก็มองดูลูกผ่านหน้าต่างเหล่านี้ ท่านอยู่ที่นี้และมองดูลูก ดวงวิญญาณต้องทำงานด้วยอวัยวะของเขอย่างแน่นอน พ่อเข้ามาในผู้นี้และดังนั้นพ่อจะพูดอย่างแน่นอนแน่นอนว่าพ่อจะต้องจ่ายค่าเช่าสำหรับการใช้อวัยวะเหล่านี้ เวลานั้นลูก กำลังเปลี่ยนนรกให้เป็นสวรรค์ ลูกคือผู้ที่ต้องปลุกทุกคน ลูกคือผู้ที่ให้แสงสว่างแก่ทุกคน ทุกคนกำลังนอนหลับไหลในการนอนหลับของกุ่มกัณฑ์ ลูกผู้เป็นแม่ก็ปลุกพวกเขา ลูกทำให้พวกเขากลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ลูกส่วนใหญ่ที่นี้เป็นแม่ เหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวว่า “ขอคารวะต่อผู้เป็นแม่” ลูกคือผู้ที่ยิงธนูไปที่บิซัมปีตามา ฯลฯ ลูกศรของ “มานมานะบาฟ” และ “มาเดียจิบาฟ” นั้นง่ายมากในการยิง ด้วยลูกธนูเหล่านี้ที่ลูกจะสามารถกลับมาเอาชนะมาได้ ลูกต้องจดจำพ่อผู้เดียวและทำตามศรัทธาของพ่อผู้เดียว พ่อสอนกรรมที่สูงส่งเช่นนี้ให้แก่ลูก ที่ลูกจะไม่เสียใจในภายหลังสำหรับการกระทำของลูกสำหรับ 21 ชาติเกิด ลูกจะกลับมามีพลาณามัยดีเสมอและมั่งคั่งเสมอ ลูกกลายเป็นนายของโลกลมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ลูกได้มาซึ่งอาณาจักรของลูกแล้วก็สูญเสียไปอีก ครั้ง ลูกผู้เป็นเพชรพลอยของสกุลบราห์มินเล่นบทบาทของนักแสดงเอกชายและหญิง ลูกๆเล่นบทบาทที่สูงส่งที่สุดในละคร ดังนั้นลูกควรมีความรักอย่างมากต่อพ่อ ผู้ที่ทำให้ลูกสูงส่งมาก บาบาท่านได้แสดงปาฏิหาริย์เช่นนั้น! ฉันไม่เคยคิดแม้แต่จะน้อยเลยว่ฉันเคยเป็นนารายณ์ บาบาสอนว่า ลูกๆ เคยเป็นเหมือนลักษมีและนารายณ์และเหล่าเทพ และแล้วในขณะที่กลับมาใช้ชาติเกิดลูกก็เปลี่ยนไปเป็นปีศาจ เวลานั้นจึงทำความเพียรพยายามและประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูก มีคำกล่าวว่า “ยิ่งเราทำความเพียรพยายามมากเท่าไร เราก็คงจะได้มีมรดกมากเท่านั้น” เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่สอนราชา โยคะนี้

แก่ลูก เวลาที่ลูกสามารถสอนราชาโยคะที่แท้จริงและง่ายดายนี้ให้แก่ผู้อื่น หน้าที่ของลูกคือการให้คำแนะนำของพ่อแก่ทุกคน เวลาที่ทุกคนเป็นเด็กกำพร้า จากหลายล้านคนมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ในวงจรก่อนหน้าที่จะเข้าใจ บาบาวุฒิดำถ้าลูกต้องการที่จะเห็นคนโง่มากที่สุดในโลก ลูกสามารถดูพวกเขาได้ที่นี้ พวกเขาคือผู้ที่หย่าขาดจากพ่อผู้ซึ่งจะให้มรดกเป็นเวลา 21 ชาติเกิดแก่พวกเขา สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วไว้ในละคร เวลาที่ลูกเป็นลูกของพระเจ้าเอง จากนั้นลูกก็จะถือกำเนิดมาเป็นลูกของเหล่าเทพ นักรบ พ่อค้า และศูทร เวลาที่ลูกเปลี่ยนจากลูกของปีศาจเป็นลูกของพระเจ้า พ่อมาจากอาณาจักรสูงสุดเพื่อเปลี่ยนลูกจากไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ ดังนั้นลูกควรจะขอบคุณท่านมากแค่ไหน! ผู้คนในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาก็ขอบคุณท่านอย่างมากเช่นกัน! พวกเขาจะไม่ขอบคุณท่านเมื่อพวกเขาไม่มีความสุข เวลาที่ลูกได้รับความสุขอย่างมากมาย ดังนั้นลูกควรจะรักท่านอย่างมาก หากลูกสร้างสายใยกับพ่อและพูดกับท่านด้วยความรักทำไมท่านจะไม่รับฟัง? ลูกควรจะตื่นในเวลากลางวันและพูดกับبابา บาบานี้ก็เล่าประสบการณ์ของท่านอยู่เรื่อยๆ: ฉันจดจำبابาอย่างมาก แม้กระทั่งมีน้ำตาลแห่งความรักในขณะที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงبابา ฉันเคยเป็นเช่นไร และبابาได้ทำให้ฉันเป็นอะไร? ลูกก็เช่นกัน! เวลาที่ลูกกำลังจะกลายเป็นเช่นนั้น บาบาช่วยผู้ที่อยู่ในโยคะเช่นกัน ตาของลูกจะเปิดโดยอัตโนมัติ เติงของลูกก็จะสั้น บาบาลูกหลายคนให้ตื่นในลักษณะนี้ พ่อที่ไม่มีชีวิตจำกัดมีความเมตตาอย่างมาก เมื่อبابาถามลูกว่าทำไมลูกถึงมาที่นี่ ลูกตอบว่า “بابา ฉันมาเพื่อจะรับการสอนว่าจะกลับมามีค่าต่อการแต่งงานกับศรिनารายณ์ในอนาคต” ได้อย่างไร หรือ “ฉันต้องสอบผ่านการสอบนี้เพื่อที่จะสามารถแต่งงานกับลักษมี” อยากรู้ นี่คือโรงเรียนที่มหัศจรรย์มาก! นี่เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มาก! นี่คือนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อยากรู้ก็ตามรัฐบาลก็ไม่ยอมให้ลูกใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยของพระเจ้า” วันหนึ่งพวกเขาจะยอมรับสิ่งนี้อย่างแน่นอน ผู้คนก็จะมาเรื่อยๆ พวกเขาจะพูดว่าแน่นอนที่นั่นคือนิทรรศการที่ใหญ่โตมาก บาบาทำให้ลูกนั่งอยู่ในดวงตาของท่านและสอนลูก ท่านพูดว่าท่านจะพาลูกไปสวรรค์ ดังนั้นหากลูกพูดเช่นนี้กับبابามากๆ บาบาก็จะให้การช่วยเหลือแก่ลูกอย่างมาก ท่านจะเปิดลิ้นชักของผู้ที่คอกำลังสำคัญ ด้วยการมีการจดจำระลึกถึงในเวลากลางวัน ลูกจะมีประสบการณ์ของความสุขออย่างมากมาย บาบา(บราห์มา)บอกประสบการณ์ของท่านแก่ลูก และบอกลูกว่าท่านพูดกับبابา(ชีวา)ในช่วงโมงเช้าตรู่ของน้ำทิพย์อย่างไร พ่อพูดกับลูกๆว่า: จงระมัดระวัง อย่าได้ประณามชื่อของวงศ์สกุลนี้ อย่าได้นำกิเลสทั้งห้าที่ลูกให้ท่านแก่ท่านไปแล้วกลับคืนไป อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลาที่ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดิ์ตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เพื่อที่จะได้รับความรักจากพ่อ จงเป็นผู้ที่มีความเมตตาและคงอยู่ในงานรับใช้ เป็นผู้ที่มีค่าและเชื่อฟังและด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นดวงวิญญาณญาณและโยคีที่แท้จริง
2. ตั้งแต่เช้าตรู่ในช่วงโมงแห่งน้ำทิพย์และการสนทนาที่แสนหวานกับพ่อ ลูกต้องขอบคุณพ่อ เพื่อที่จะได้สัมผัสกับการช่วยเหลือของพ่อ จงจดจำพ่อผู้เป็นที่รักที่สุดด้วยความรักอย่างมาก

พร: พร: ขอให้ลูกมีโชคแห่งความสุขที่คงอยู่ตลอดไปโดยการมีความจริงใจและความกระตือรือร้นอย่างสม่ำเสมอและโดยการร้องเพลงแห่งความสุขในจิตใจของลูก
ลูก ๆ ผู้ที่มีโชคแห่งความสุขได้รับความสำเร็จที่ไม่สูญสลายโดยการใช่วิธีการที่คงอยู่ตลอดไป "ว้าว ว้าว!" เพลงแห่งความสุขปรากฏออกมาในจิตใจของลูกอย่างสม่ำเสมอ ว้าว บาบา! ว้าว โชค! ว้าว ครอบครัวยุคใหม่ที่รักแสนหวาน! ว้าว ช่วงเวลาที่สวยงามของยุคบรรจบพบกันที่สูงส่ง! แต่ละการกระทำคือ “ว้าว ว้าว!” และดังนั้นลูกจะมีโชคแห่งความสุขที่คงอยู่ตลอดไป คำถามที่ว่า “ทำไมต้องเป็นฉันด้วย” ไม่สามารถเข้ามาในจิตใจของลูกได้ แทนที่จะเป็นคำว่า “ทำไม?” ลูกพูดว่า “ว้าว ว้าว!” และแทนที่จะพูดว่า “ฉัน” ลูกพูดว่า “بابา บาบา!”

คติพจน์: ประทับตราของรัฐบาลที่ไม่สูญสลายนั้นบนความคิดใดก็ตามที่ลูกมีและลูกจะอยู่อย่างเข้มแข็ง

*** โอม ชานติ ***